

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ				
เป้าหมายแผนฯ 12	เป้าหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน				1
ตัวชี้วัดเป้าหมาย แผนฯ 12	4.1 : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20	4.2 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น			
ยุทธศาสตร์จัดสรร งปม. ปี 62	2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 2.4.1 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ				2

61	62	63	64	65
65	66	67	68	69
70	71	72	73	74
75	76	77	78	79

3	ผลสัมฤทธิ์/Impact	พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีการลงทุนสูงขึ้นและช่วยสนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค			
	เป้าหมายแผน บูรณาการ/Outcome	เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน			
	ตัวชี้วัด เป้าหมายแผน บูรณาการ	มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5			

4	แนวทาง (เจ้าภาพ)	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงและมีมาตรฐานดีขึ้น	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงให้รองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่	สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด	พัฒนาสังคม จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
	ตัวชี้วัดแนวทาง				

5	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Project Based)	<ul style="list-style-type: none"> กรมทางหลวง (พัฒนาทางหลวงเพื่อ SEZ) กรมทางหลวงชนบท (พัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อ SEZ) กรมการขนส่งทางบก (จัดตั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อ SEZ) กรมท่าอากาศยาน (พัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด) การรถไฟฯ (อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ) หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม (ชื่อโครงการ) 	<ul style="list-style-type: none"> กรมศุลกากร และกระทรวงเกษตรฯ (ก่อสร้างด่านศุลกากร ด่านพืช สัตว์ ประมง) กรมโยธาธิการและผังเมือง (งานพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง) การประปาส่วนภูมิภาค/ (ก่อสร้างและขยายการประปา ผูกพันเดิม 7 รายการ) นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สงขลา และตาก) ปศุสัตว์ (พัฒนา LAB ตรวจโรคสัตว์) กรมประมง (เพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรชายแดน /กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ชื่อโครงการ) / กรมวิชาการเกษตร(ชื่อโครงการ) สตช. (พัฒนาหน่วยงาน อาคารด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานที่ ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ, พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ) กรมการจัดหางาน (ให้บริการออกใบอนุญาต) /กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมควบคุมโรค (ด้านควบคุมโรค) มรฎ.เชียงราย (อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ) หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม (ชื่อโครงการ) 	<ul style="list-style-type: none"> กรมการค้าต่างประเทศ (ขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) การนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงการต่างประเทศ กรมธนารักษ์ หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม (ชื่อโครงการ) 	<ul style="list-style-type: none"> กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (บริหารจัดการด้านการป้องกันปราบปรามการค้าสัตว์ป่าตามบัญชีอนุสัญญาไซเตส) สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พัฒนาระบบบริการงานสาธารณสุข) กรมควบคุมโรค (ป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่) กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม (ชื่อโครงการ)
----------	---	---	---	---	---